
 
 
 

 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
สารเคมีทางการเกษตร 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สวท., ส านักข่าวไทย, 
ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 9, NBT, TNN, Thaipbs 
    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ใน
ฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย แถลงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลื่อนแบนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2 ชนิดออกไปอีก 6 เดือน 
และจ ากัดการใช้สารไกลโฟเซตแต่ให้ ซึ่งต่อมา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการ อย. และ นายกสภาเภสัชกรรมให้
ข้อมูลโต้แย้งว่าไม่ได้เห็นด้วยและที่ประชุมไม่ได้ยกมือลงมติ ว่า ได้ถามนายสุริยะและได้ค าตอบว่าเข้าใจว่าการกล่าวในที่ประชุม
และไม่มีคณะกรรมการโต้แย้งน่าจะเป็นมติได้ จึงได้อธิบายว่าต้องมีการเปิดลงมติเพื่อความชัดเจน ส่วนผลของมติวันที่ 27 พ.ย. 
ต้องไปตีความ เนื่องจากมีคณะกรรมการที่ลาออก คือ รศ.ภญ.จิราพร  
    -นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ
อย. แถลงจุดยืนว่า สารเคมีทั้ง 3 ชนิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขอยืนยันตามมติเดิม 22 ต.ค. 2562 เพราะมีข้อมูลชัดเจนว่ามี
ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้เพิ่มขึ้น และห่วงว่าอนาคตจะพบปัญหาสุขภาพมากขึ้น เด็กรุ่นต่อไปมีโอกาสจะมีปัญหา
ด้านสุขภาพได้ 
    -ด้าน รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันไม่ได้ร่วมร่างมติเลื่อนแบน 3 สาร และที่ประชุมไม่
มีการลงมติ ไม่มีการนับองค์ประชุม จะอ้างเสียงเป็นเอกฉันท์ไม่ได้ 
    -นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการการประชุมคกก.วัตถุอันตราย เผยว่า การประชุม
วันดังกล่าวใช้วิธีลงมติร่วมกัน ไม่ได้ใช้การโหวต ยืนยันว่านายสุริยะได้สอบถามความเห็นกรรมการทุกคนแล้วไม่มีใครคัดค้านมติที่
ประชุม แต่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งไม่มีผลต่อมติ และมีกรรมการ 2 คนเสนอใหเ้ลื่อนแบนสาร 1 ปีด้วย 
    -น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ยังไม่เห็นเอกสารมติจากท่ีประชุมคกก.วัตถุอันตราย ก.เกษตรฯ เป็นหน่วย
ปฏิบัติ ต้องยึดมติที่เป็นทางการ กรรมการทั้งหมดในที่ประชุมต้องไปตกลงกันและส่งหนังสือมายังหน่วยงานปฏิบัติ 
สื่อที่น าเสนอ : ไทยรัฐ 
    -เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า มติวันท่ี 22 ต.ค. 2562 ที่ให้แบน 3 สารในวันท่ี 1 ธ.ค. ยังไม่มีผลอย่าง
เป็นทางการ ขณะนี้การด าเนินการจะยึดตามค าสั่งที่มีกฎหมายรับรอง คือมติคกก.วัตถุอันตรายล่าสุดที่ให้จ ากัดการใช้ทั้ง 3 สาร 
    -นางวรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮาส์ ผอ.บริหารสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย หรือ TAITA ขอบคุณคกก.วัตถุ
อันตราย ชุดทีม่ีรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ที่น าหลักฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาและเห็นความต้องการของเกษตรกร 
ผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นเป็นส าคัญ  
    -สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก จะเข้าแจ้งความมูลนิธิชีววิถีที่สนับสนุนให้แบน 3 สารเคมี ใน
ข้อหาหมิ่นประมาทกล่าวหาออกความเท็จสู่สาธารณชน จนก่อให้เกิดความเสียหายที่สถานีต ารวจนครบาลบางเขน     
สื่อที่น าเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ 
    -เสนอข่าว นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคกก.วัตถุอันตราย ช้ีแจงว่า ที่ประชุมได้น าปัญหาต่างๆ 
มาวิเคราะห์ร่วมกัน เห็นวา่ถ้าให้มีผลในวันท่ี 1 ธ.ค. 2562 ระยะเวลาที่เหลืออีกเพียงแค่ 1 เดือนเศษจะท าให้เกษตรกรเดือดร้อน 
เนื่องจากมีสินค้าที่อยู่ในมือเกษตรกร ร้านค้า และผู้ประกอบการต่างๆ ประมาณ 23,600 ตัน มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท 
บางส่วนไม่สามารถผลักดันกลับได้ ต้องมีการจัดการที่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงเห็นพ้องกันว่าควรขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 เดือน ทั้งนี้ 
ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรไมเ่ห็นดว้ยท่ีจะให้มกีารยกเลิก และเสนอให้มีการจ ากัดการใช้ 3 ในพื้นที่ท่ีจ าเป็น และใช้กับพืชเกษตร 
6 ชนิด อาทิ อ้อย ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด ส่วนกรณีการลงมติที่มีกระแสข่าวออกมาไม่ตรงกัน ยืนยันว่า
มีการถามในที่ประชุมอย่างชัดเจน และพิมพ์ขึ้นจอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนลงมติ ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปการ
ประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย 
   -นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ที่ปรึกษารมช.เกษตรฯ กล่าวว่า การประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 27 พ.ย. ยังไม่มีผลตาม
กฎหมาย ส่วนมติวันที่ 22 ต.ค. 2562 ที่ให้แบนสารทั้ง 3 ชนิดตั้งแต่ 1 ธ.ค. ยังไม่สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัติได้เช่นกัน 
เนื่องจากยังไม่ประกาศในราชกิจจาฯ ดังนั้น มติคกก.วัตถุอันตรายที่ถูกต้องและถือปฏิบัติในวันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป คือ มติการ
ประชุมวันท่ี 23 พ.ค. 2561 ที่ให้จ ากัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด  

- 

กัญชาทางการแพทย์ 
สื่อที่น าเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ mthai, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์ , สวท., 
ส านักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 9, NBT, TNN, Thaipbs 
    -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเสวนา “ผ่าทางตัน การใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์” และ 

- 

ประจ าวันที ่
30 พฤศจิกายน2562 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
กล่าวว่า การผลักดันกัญชาเสรีทางการแพทย์ของสธ.ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย รวมถึงคณาจารย์ทางการศึกษา ท าให้ ได้
ข้อมูลวิชาการที่เป็นประโยชน์ มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานในรพศ./รพท. 110 แห่ง และคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 27 แห่ง มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผ่านการอบรมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์กว่า 
6,000 คน ส่วนยาสารสกัดกัญชาท่ีผลติโดย อภ. และรพ.เจ้าพระยาอภยัภูเบศร น้ ามันกัญชาต ารับหมอพ้ืนบ้านและต ารับยากัญชา
แผนไทยที่ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้  
ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และอภ. ปลูกกัญชาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยมีสถาบันกัญชาทาง
การแพทย์ประสานการท างานและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน 
สื่อที่น าเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ 
    -เสนอข่าว พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า รพ.ศรีสะเกษเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบและรกัษาด้วยยาแผนปัจจุบันไมไ่ดผ้ล และผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสดุท้าย มี
อาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปวด ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐาน แพทย์จะใช้น้ ามันกัญชาเพื่อบรรเทา
อาการ แต่ไม่ใช่การรักษามะเร็งให้หายขาดแต่อย่างใด 
โรคมะเร็งปอด 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ sanook 
    -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาโรคมะเร็งปอดที่คน
ทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด โดยประเทศไทยพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง ข้อมูลจากสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติพบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นวันละ 42 คน และเสียชีวิตถึงวันละ 38 คน ปัจจัยเสี่ยงส าคัญ คือ การสูบหรือ
รับควันบุหรี่ พันธุกรรม และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง สิ่งส าคัญที่สุดในการป้องกันคือ เลิกสูบบุหรี่ หมั่นตรวจร่างกายเป็น
ประจ า ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

- 

ฝุ่น PM 2.5 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์ bitbangkok 
    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร สธ. และนพ.สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม 
และติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนธ.ค.ของทุกปี โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
1.ให้ทุกพื้นที่เตรียมการรับมือ เฝ้าระวังสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง 2.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ 3.ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ให้ค าแนะน ากลุ่มเสี่ยงในพ้ืนท่ี 4.ให้สถานบริการทุกแห่งเตรียมพร้อม
ทั้ง น้ า ไฟ ส ารองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และพร้อมเปิดคลินิกมลพิษ ให้ค าปรึกษารักษาประชาชน 5.เฝ้าระวัง
ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนัง ระบบตา และอื่นๆ 6.หากค่าฝุ่น 
PM 2.5 มากกว่า 75 มคก./ลบ.ม. เกิน 3 วัน ให้จังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7.ใช้
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการเตรียมการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8.จัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นเพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรลดฝุ่นละออง 

- 

ระบบฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณา 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
    -เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เผย ได้เปิดให้ประชาชนตรวจสอบโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพโดยเข้าใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 ช่องทาง คือ www.fda.moph.go.th หัวข้อ สืบค้นข้อมูลใบอนุญาต
โฆษณา เพื่อตรวจสอบเลขอนุญาตโฆษณา หากต้องการรายละเอียดเพิ่มขึ้น สามารถดูจากหน้าค าขอโฆษณา โดยสร้างบัญชีผู้ใช้
และยืนยันตัวบุคคลในระบบ Open ID พร้อมกับแจ้งขอสิทธิเพื่อเข้าใช้ระบบผ่านเว็บไซต์ https://privus.fda.moph.go.th 
หัวข้อ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก หากพบว่าข้อมูลขออนุญาตไม่ตรงกับช้ินงานโฆษณา จะถือว่าไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา และ
หากพบภาพหรือข้อความโฆษณาในลักษณะโอ้อวดเกินจริง จะถือว่าโฆษณาเป็นเท็จ 

- 

อันตรายจากน้ าลายแมว 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, 
เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ Newstv, กรมประชาสัมพันธ์ 
    -เสนอข่าว  กรมการแพทย์ เผย กรณีต่างประเทศมีการรักษาสิวโดยให้แมวเลียใบหน้าทุกวันนั้น ในช่องปากและน้ าลายของ
แมวจะมีแบคทีเรียประจ าถิ่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่ก่อโรคในแมว แต่ถ้าแมวกัดคนเป็นแผล แบคทีเรียในน้ าลายจะเข้าสู่บาดแผล 
ท าให้ติดเชื้อเป็นโรคไฟลามทุ่ง และอาจลามเข้ากระแสเลือดท าให้เสียชีวิตได้ จึงไม่ควรให้แมวเลียใบหน้า เนื่องจากแบคทีเรียอาจ
ผ่านแผลเล็ก หรือเยื่อบุปาก เยื่อบุจมูกได้ ผู้ที่เป็นสิวเล็กน้อยสามารถดูแลรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าวันละ 2 ครั้ง ห้ามบีบ
แกะสิว ถ้าเป็นสิวมาก มีตุ่มแดง ตุ่มหนอง ควรไปพบแพทย์ ห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง 

- 

https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87/
https://www.sanook.com/health/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 
ส่งเสริมการวัดความดันโลหิต 
สื่อที่น าเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง 
    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบเครื่องวัดความดันโลหิต 50 เครื่อง ให้กับ พล.ต.อ.
อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เพื่อให้ส านักงานเขต 50 เขตให้บริการวัดความดันโลหิตประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ โดยกทม.ได้ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความดันแก่
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตทุกแห่ง มีกรมควบคุมโรคร่วมสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม 

- 

ฟันผุเสี่ยงติดเชื้อ 
สื่อที่น าเสนอ : เดลินิวส์ 
    -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวเด็กฟันผุลุกลามจนกระทั่งติดเช้ือรุนแรง หนองขึ้นตา 
ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กตั้งแต่แรกเกิด หมั่นสังเกตฟันของเด็กเพื่อตรวจหาบริเวณที่ผิวฟันเปน็
รู ฟันที่เปลี่ยนเป็นสีด าหรืออาการปวดฟัน ลดอาหารจ าพวกแป้งและน้ าตาลให้น้อยลง  
   ทพ.อ านาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเป็น
ประจ าทุก 6-12 เดือน เพื่อจะได้ตรวจพบฟันผุตั้งแต่ในระยะแรกที่ยังไม่มีอาการและสามารถรักษาให้หายก่อนที่โรคจะลุกลาม 
รวมถึงตรวจช่องปาก ขูดหินปูน และท าความสะอาดฟัน ช่วยลดการเกิดโรคฟันผุ ป้องกันและยับยั้งปัญหาในช่องปากและโรคฟัน
อื่น ๆ นอกจากนี้ ควรสอนให้ลูกแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและก่อนนอน และใช้ไหมขัดฟันเพื่อช่วยท าความ
สะอาดซอกฟัน 

- 

เตือนอย่ากินแคปซูลกากเพชร 
สื่อที่น าเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, 
เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐี, เว็บไซต์แนวหน้า 
    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกระแสการกินกากเพชรเพื่อให้อุจจาระเป็นประกาย ว่า กาก
เพชรมี 2 แบบ คือ กากเพชรที่ใช้ประดับตกแต่งขนม แต่งหน้าเค้ก หรือเบเกอรี่ ซึ่งแม้รับประทานได้แต่ไม่ใช่อาหารที่ควร
รับประทาน องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริการะบุว่า ไม่ควรรับประทานหรือรับประทานให้น้อยที่สุด ส่วนกากเพชรทั่วไปที่ท า
มาจากพลาสติกและใช้สีที่ไม่ใช่สีผสมอาหาร ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ มีโอกาสที่กากเพชรพลาสติกจะเข้าไปครูดกับล าไส้จนเกิด
บาดแผลได้ ทั้งนี้ ลักษณะของอุจจาระบ่งบอกถึงสุขภาพได้ โดยอุจจาระที่ดีควรมีสีออกเหลือง เรียบ ไม่ขรุขระ มีขนาดไม่เล็กไม่
ใหญ่ เป็นก้อน ไม่แข็ง และค่อนข้างลอย การรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะจะช่วยให้อุจจาระออกมาดี หากมีสีด าเข้มอาจ
แปลว่ามีเลือดออกภายใน 

- 

 


